

TỔ CHỨC TỦ SÁCH ẤP VĂN HÓA VÀ THƯ VIỆN NHÀ THỜ

Thư viện Tỉnh Bến Tre

1. Tủ sách ấp văn hóa:

a. Về phương thức tổ chức:

Hình thức tủ sách gắn liền với tụ điểm gia đình văn hóa. Trong ấp chọn ra nhóm trưởng, nhóm phó đọc sách và vận động thành lập nhóm những người yêu thích đọc sách. Với phương châm xã hội hóa văn hóa thông tin nhóm đọc sách vận động bà con trong ấp đóng góp cho tủ sách của ấp. Mặt khác, nhóm đọc sách còn vận động các mạnh thường quân, những nhà làm kinh tế trong ấp. Thư viện Tỉnh khảo sát các hình thức phục vụ phù hợp với từng địa phương, cùng bàn bạc với Thư viện huyện hoạt động theo từng địa bàn, có nơi tủ sách được đặt tại trụ sở làm việc của ấp, có nơi là ở nhà dân, có nơi là điểm PDS tình nguyện, điển hình như điểm đọc sách ông Huỳnh Phú Phủ ở thị xã, cô giáo cấp II Mai Thị Cẩm Tú ở ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Thành (Châu Thành)...

Niềm vui mừng ở các tụ điểm đọc sách là nơi tụ họp của các thành viên trong tụ điểm tạo sự đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm trong ấp đúng ý nghĩa là tủ sách của cộng đồng.

b. Về luân chuyển sách:

Do điều kiện kinh phí cho hoạt động Thư viện của chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó nhu cầu đọc của người dân ngày càng tăng. Vì vậy Thư viện Tỉnh kết hợp Thư viện Huyện đưa ra nhiều biện pháp, tạo nguồn sách mới, cách thức luân chuyển cho các tụ điểm hoạt động đều đặn điển hình như huyện Mỏ Cày, Châu Thành.

+ Sách được luân chuyển từ Thư viện huyện đến các tụ điểm sách để trao đổi không phải trả tiền xe (tiền vận chuyển do Phòng VH TT trả có dự trù từ đầu năm).

+ Thư viện huyện chỉ toàn bộ văn phòng phẩm cho tụ điểm.

+ Danh mục sách được ghi chép cẩn thận giữa mượn và trả rất đơn giản.

+ Thư viện huyện đóng kệ sách trang bị cho một số tụ điểm sách đặt tại gia đình, làm thẻ lệ mượn, trả in sẵn cho các tụ điểm.

Nhìn chung, việc phát triển mạng lưới cơ sở của Thư viện là sự quyết tâm nỗ lực một thời gian dài của cán bộ cơ sở Tỉnh, huyện và nhất là sự quan tâm của BLĐ Sở tạo niềm tin để các cấp Ủy chính quyền địa phương giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho phong trào phát triển, xóa nạn mù thông tin ở các vùng xa, được bà con ủng hộ nhiệt tình.

2. Thư viện nhà thờ:

Trên thực tế ở Bến Tre có 421 nơi thờ tự. Nhà thờ có 82 cái, mỗi nhà thường có những điều kiện và mức độ hoạt động khác nhau, nhà thờ Cái Môn là một trong họ đạo lớn của Tỉnh ở xã Vĩnh Thành, là điển hình phong trào đọc sách nơi thờ tự, đây là một làng nghề sản xuất kiếng cho cả nước. Ở xã giáo dân chiếm 80% tổng số dân trong xã Thư viện nơi đây là một mô hình mới, được sự ủng hộ của dân trong đạo và ngoài đạo.

2.1. Qui mô tổ chức và thực hiện:

Sau khi nắm bắt được nhu cầu mở Thư viện nhà thờ, Thư viện tỉnh mời một cán bộ nếp sống mới, lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng VH TT huyện, cán bộ Thư viện huyện đến khảo sát địa điểm, hướng dẫn làm thủ tục xin mở Thư viện.

Sau khi Sở duyệt đơn xin mở Thư viện, Thư viện Tỉnh tiến hành khâu kiểm tra nội dung kho sách và mở lớp dạy nghiệp vụ

cho 2 giáo dân phụ trách nhà thờ tại Thư viện Tỉnh.

2.2. Về trang thiết bị và cơ sở:

Thư viện được thiết kế khang trang nằm trong khuôn viên nhà thờ gần trường học cấp 2, 3 có tủ trưng bày, kệ báo, kệ sách, có sách quý hiếm trước năm 1975, bàn ghế có thể phục vụ 50 bạn đọc.

Dự kiến Thư viện sẽ lên 1 tầng lầu và có vi tính nhập cơ sở dữ liệu, xử lý sách bằng máy, với sự hướng dẫn của cán bộ Thư viện Tỉnh.

2.3. Vốn sách:

Vốn sách ban đầu là 1.000 quyển, Thư viện TP. Hồ Chí Minh tham quan tặng và tài trợ 2 đợt sách, Thư viện Tỉnh tặng đến nay vốn sách được 11.000 quyển, có 20 loại báo và tạp chí.

Lượt bạn đọc trung bình từ 30-40 người/ngày

Thuận lợi của Thư viện nhà thờ là cha chánh sở, một người rất nhiệt tình trong phong trào đọc sách báo của bà con trong xã, học sinh, những người tìm đến sưu tầm tài liệu quý của Thư viện nhà thờ.

Việc xây dựng Thư viện, PDS trong nhà thờ tạo điều kiện cho bà con giáo dân thuận lợi để tiếp cận những thông tin mới, kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, góp phần tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội: ma túy, rượu chè, cờ bạc cũng như về vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình...

Việc phục vụ Thư viện nhà thờ cũng giúp giáo dân nắm bắt và hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, ổn định tư tưởng, ý thức cảnh giác trước mọi thủ đoạn, tuyên truyền xuyên tạc của bọn phản động, nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đảng và chính quyền Tỉnh đề ra.